



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบุรี

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและทราบองค์ประชุมแล้ว กระณณายเขียนเดก แก่นดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบุรี ได้อ่านประกาศและเวียนเชิญ นายชนกานต์ ชูสกุลตันติวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบุรี ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป ขอกรรบริเวณเชิญท่านประธานครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรออรายงานการประชุมสภา

๒.๑ รับรออรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

ประธานสภา ครับในวาระที่ ๒ เรื่องรับรออรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔นี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกหรือฝ่ายบริหารท่านใดมีอะไรจะเสนอปรับปรุงแก้ไขปรารงานการประชุมในครั้งนี้น่าจะก็ขอเชิญครับ หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับรออรายงานการประชุมฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานสภา ในวาระพิจารณา ข้อ ๓.๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น มีสมาชิกท่านใด จะเสนอกำหนดสมัยประชุมประจำปี ก็ขอเชิญ

นายเกษรา ชิดเชื้อ เวียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านลงขอมเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๓ สมัย

/สมัยที่ ๑.....

สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำหนด ๑๕ วันครบ

ประธานสภา เมื่อสมาชิกได้เสนอกำหนดสมัยประชุมแล้วของผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง นายสมศักดิ์ สมใหญ่

ผู้รับรอนายเกษม วรรณเจริญ

ประธานสภา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอกำหนดสมัยประชุมเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีมติขอให้ที่ประชุมไปตกลงมือว่าเห็นด้วยกับที่สมาชิกหมู่ที่ ๕ เสนอมาเป็น ๓ สมัย ประชุมดังกล่าวครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ในวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกขอเชิญ

นายณรงค์วิทย์ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมคิดว่าการประชุมจะมีอุปสรรคทุกครั้งเมื่อท่านรับตำแหน่งแล้วท่านต้องรับผิดชอบที่สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารเข้าประชุมไม่ได้เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมไปไม่ถึงฝ่ายบริหารบางท่าน ขอให้ชี้แจงด้วยถ้าเราเชิญแล้วฝ่ายบริหารไม่มาเข้าร่วมประชุมก็ว่าไม่ถืออย่างครับ

ประธานสภา ครับในเรื่องนี้ จริง ๆ แล้วเป็นหน้าที่ของท่านและอนุกรรมการสภา ในการแจ้งหนังสือแนบมาในฐานะประธานก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเนื่องจากว่าท่านเลขาฯเข้าใจคลาดเคลื่อนในการแจ้งหนังสือประชุมคิดว่าผมเป็นคนแจ้งหนังสือเชิญประชุมไปแล้วจึงมีปัญหาเกิดขึ้นดังกล่าวผมต้องขออภัยด้วยครับ

นายเกษม เขียนผ่านประธานสภา สมาชิกและฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมขอฝากเรื่องการออกแบบโครงการและการตรวจสอบโครงการในปี ๒๕๕๔ ที่คุณภาพงานออกมาไม่ดีให้ทำให้ดีให้ชาวบ้านสบายใจไม่มีการกำหนดสเปก หรือการควบคุมงานเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพูดตาม ๆ กันว่า งานออกมาไม่ดีทำที่ควร ยกตัวอย่าง โฟแสงสว่างของสนาม หรือสระน้ำที่ออกกำลังภาพ หลูที่ ๕ ว่ากำลังไฟ หรือวัดค่าแสงสว่างไม่ทั่วถึงครับ

และเรื่องประปา คือผมมีแขกที่มาที่บ้านที่ ป้ายสายของท่อประปา หลูที่ ๕ ผมยอมรับว่ามีปัญหาชาวบ้านมาร้องว่าต้องซื้อน้ำใช้ตลอด ขอฝากท่านนายกให้ดำเนินการ ท่านนายก ก็ดำเนินการด้วยการวางถังสูงที่สระผมมีปัญหาเรื่องเป็นขุ่นน้ำ เพราะต้องเปิดเปิดตลอดเวลา เปิดตลอดทั้งวันไม่ได้เพราะทรัพย์สินมีเงินอยู่ที่สูงเขาก็มีปัญหา ท่อรั่วเปิด -เปิด ตลอด ผมเรียกช่างมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ดูช่างช่วยเข้าไปดูแลให้ความเห็นใจชาวบ้านด้วยครับ

นายณรงค์วิทย์ ๑ เขียนผ่านประธานสภา สมาชิก และฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมขอฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมามีไฟดับที่สามแยก หลูที่ ๗ และจุดนั้นก็จุดดับทราย รอดัญจโรไปมาของรถผ่านมากและรองวิรัตน์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงผมเข้าใจว่าจะซ่อมบำรุงก็อาจจะยุ่งยากบ้างแต่ก็ต้องทำเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้านฝากมาครับ และเรื่องการประชุมสภาทำพายุไปนานแล้ววันที่ ๑๐ ก็ยังมาประชุมไม่ครบขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณาด้วยครับ และเรื่องค่าปรับเงินขาดประชุมประจำเดือนทุกวันที่ ๑๐ ช่วยดำเนินการด้วยครับ

นายเกษม ๑ เขียนผ่านประธานสภา สมาชิก และฝ่ายบริหาร ผมมีเรื่องจะพูดเสริมเรื่องประปา หลูที่ ๑ และ หลูที่ ๓ ท่านนายกก็แจ้งแล้วว่า จะหาบิรมน้ำไปติดตั้งให้ช่วยดำเนินการด้วยและเรื่องนครวัดน้ำช่วยซ่อมแซมและตรวจเช็คด้วยครับหรือที่เรื่องน้ำรั่วจากท่อประปาก็ขอให้ซ่อมบำรุงด้วย

นายอภิเดช เขียนผ่านประธานสภา สมาชิกและฝ่ายบริหาร ผมขอฝากถามท่านนายกท่านไปทางท่านประธานสภาเรื่องกรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนของหลูที่ ๓ เราได้จัดรวบรวมนักเรียนและนักวิชาการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร ช่วงไหนครับ

นายก อบต. เขียนผ่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอขอบคุณอีกครั้งที่ทางสภาได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพราะจริง ๆ แล้ววันนี้ผมมีภารกิจจะต้องเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ พอดีท่านรองไม่ได้รับทราบเรื่องการประชุมผมสงสัยต้องการเดินทางในช่วงเช้ามาเป็นช่วงเย็นครับ จริง ๆ แล้ว ภายใต้วาระผมไม่สามารถเอามติดกับการผลิตวันประกันพุง แม้แต่หนังสือไปยังผู้รับแทนก็ยังมีปัญหาและผมก็แจ้งหาช่างภายในตำบลเข้าไปดูแล

แต่ข้างบนบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ประสานไปทางข้างอีกคนแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะข้างไม่
ว่า ผมก็พยายามแจ้งและก็ชี้แจงกับผู้รับเหมาว่าถ้าไม่ดำเนินการผมจะยึดเงินประกัน
ขอขอบคุณสมาชิกที่สะท้อนปัญหาและสมาชิก หมู่ที่ ๕ ที่ได้สะท้อนปัญหาดังกล่าว และใน
วันข้างหน้าจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมถ้ารูปแบบรายละเอียดไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ผมก็ขอให้สมาชิกแต่ละพื้นที่ช่วยตรวจสอบช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้หรือ
อะไรก็ตามที่ใช้ในโครงการ นั้น ๆ ครับ และฝากให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบอย่าไม่
ถูกต้องก็ต้องตรวจสอบจับงานแต่หลังจากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบจะบังคับใช้ให้
นายกมีอำนาจจะแต่งตั้งใครก็ได้ในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานเพราะโครงการที่
ผ่านมาประชาชนไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและโครงการนค
ถะหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นโดยการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นคือประสานสมาชิกสภาในการ
ประมาณการและดำเนินการทุกขั้นตอนรวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะที่สมาชิกหมู่ที่ ๗ มากมา
อาจจะไม่ได้ดำเนินการซ่อมในครั้งนี้อีกแล้วดังนั้นจึงต้องซ่อมแซมหลังจากนี้ต่อไปและเรื่อง
มาครัวน้ำที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ ฉะนั้น ผมก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอยู่แต่มาครัวน้ำเรา
ก็มาเป็นชุด ๆ จึงต้องรอชุดใหม่ต่อไป และเรื่องเงินงบประมาณที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ จะ
นำไปดำเนินการในกิจกรรมการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนนั้น ผมต้องหามาตรการแก้ปัญหา
การเงินที่ตีเป่าไว้แล้วไม่ได้รับการจัดสรรหาเป้าหมายที่วางไว้ครับ และเรื่องหลักการ
บริหารงบประมาณและบริหารบุคคลากรก็ อบต.มะรุ่ย ได้บริหารหลักการแผน
บริหารงานมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง อบจ. ทั้งสิ้น ๕๐
แห่ง และผมขอปรึกษาเรื่องกีฬา อบต.สัมพันธ์ เพราะ อบต.มะรุ่ยได้รับเป็นเจ้าภาพและ
ผมจะดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในด้วย เราได้กำหนดระยะเวลาไว้แล้วคือวันที่ ๑๓ -
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ครับ

ประธานสภาฯ ครับ นายกก็ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ไปแล้วที่สมาชิกเอเย่หรือสอบถามผมก็ขอให้
นายกดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและประชาชนมากที่สุดไม่
ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยดีมี
ระเบียบเรียบร้อยปิดประชุมครับ

/ปิดประชุม...

ปีประชุมรวม ๑๕๐๐.

ชื่อ สมชาย ธรรม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเขียนตลก แซ่มณี)
เลขานุการสภา อบต.มะรุ่ย

ชื่อ สมชาย ธรรม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายชนกานต์ ชูอุกุดันดิวงค์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย